

## ข้อมูลจุดเด่นศพก.ดีเด่น อำเภอบางกรวย

### ๑.ประวัติและความเป็นมา

#### เกษตรกรต้นแบบ

ชื่อ-สกุล : นาย กิตติ มั่นกตัญญู

วัน/เดือน/ปี เกิด : ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ อายุ ๕๔ ปี

หมายเลขบัตรประชาชน : ๓-๗๔๙๙-๐๐๒๖๕-๗-๙๑

ที่อยู่ : ๑๑๖/๕ ม.๒ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๙๐๗๒๙๗๐

#### ประวัติความเป็นมา

นายกิตติ มั่นกตัญญู เกิดที่จังหวัดสมุทรสาคร ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขาย หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สมรสกับนางสาวสุภัทรา สกุลดิษฐ์ บุตรี จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์ ปราชญ์ทุเรียน จ.นนทบุรี ซึ่งทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน มีทุเรียนเป็นพืชหลัก ในพื้นที่อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ต่อมาได้มีการปรึกษากับปราชญ์สมพงษ์ในเรื่องการทำสวน ซึ่งได้แง่คิดในเรื่องการประกอบอาชีพที่เป็นนายตัวเอง ความเป็นอิสระ เพราะมีต้นทุนเป็นที่ดินในพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้ว และการทำสวนทุเรียนเป็นอาชีพเกษตรกรรมที่น่าภาคภูมิใจเพราะจังหวัดนนทบุรีถือเป็นแหล่งปลูกทุเรียนดั้งเดิม การปลูกทุเรียนเพื่อการอนุรักษ์ให้ประสบความสำเร็จจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างมาก จึงหันมาทำการเกษตรด้านการทำสวนผสมผสานและอนุรักษ์ทุเรียนอย่างจริงจังจากนั้นเป็นต้นมา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์แขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
มหาลัษุโขทัยธรรมาธิราช

#### รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงาน

นายกิตติ มั่นกตัญญูทำสวนเกษตรแบบผสมผสาน ต้นพันธุ์พื้นเมืองได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยพืชสวนจังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร จำนวน ๘๕ ต้น ในปี ๒๕๕๗ สวนทุเรียนได้รับผลกระทบอีกครั้งจากภาวะน้ำเค็มรุกกล้าพื้นที่การเกษตรทำให้ต้นทุเรียนยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก แต่ก็ไม่ย่อท้อได้จัดหาต้นพันธุ์ปลูกซ่อมแซมจนเต็มพื้นที่ ปัจจุบันในสวนมีพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกไว้ไม่ต่ำกว่า ๔๐ สายพันธุ์ ๔๔๐ ต้น

#### ประวัติความเป็นมา ศพก.

ศพก.อำเภอบางกรวย เริ่มต้นจัดตั้งเมื่อปี ๒๕๕๙ ณ สวนทุเรียนนายสมพงษ์ สกุลดิษฐ์ หมู่ ๑ ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย และในปี ๒๕๖๔ ได้ย้ายสถานที่ตั้งเป็น สวนคุณแผ่นดิน เลขที่ ๕๑/๔ หมู่ ๒ ตำบลบางขุนทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกิตติ มั่นกตัญญู เป็นเกษตรกรต้นแบบ ดำเนินการร่วมกับนายชคดี นททสวัสดิ์ศรี เจ้าของสวนคุณแผ่นดิน พื้นที่ ศพก.อำเภอบางกรวย ปัจจุบันเป็นแปลงเรียนรู้การทำเกษตรตามวิถีสวนนนทบุรี โดยไม่ใช้สารเคมีบนเนื้อที่ ๑๑ ไร่ เป็นแหล่งรวบรวมทุเรียนพันธุ์พื้นถิ่น ประมาณ ๔๐ สายพันธุ์ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสายพันธุ์ทุเรียนพื้นถิ่นของอำเภอบางกรวย



ที่ตั้ง ชื่อ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
สินค้าหลัก : ทุเรียน มะยงชิด มังคุด กิ่งเสียบยอดทุเรียน และพืชเปลือกสวนต่าง ๆ เช่น พริกขี้หนูสวน เห็ดตับเต่า  
เห็ดโคน ขนุน ลำไย

จุดเด่นของศูนย์เรียนรู้ : การถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์พันธุ์พื้นถิ่น

### ฐานเรียนรู้

ฐานเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประกอบด้วย ๘ ฐาน ดังนี้

ฐานเรียนรู้ที่ ๑ เรื่องการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นถิ่น

ฐานเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องการจัดการน้ำ

ฐานเรียนรู้ที่ ๓ เรื่องการผลิตปุ๋ยทองกลาง

ฐานเรียนรู้ที่ ๔ เรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และน้ำหมัก

ฐานเรียนรู้ที่ ๕ เรื่องการเสริมราก

ฐานเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องการจัดการเปลือกสวน

ฐานเรียนรู้ที่ ๗ เรื่อง ด้านการประมง

ฐานเรียนรู้ที่ ๘ เรื่อง บัญชีต้นทุนการผลิต

### **2.ความสำเร็จตามเป้าหมายของศพก.**

ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์พันธุ์พื้นถิ่น การปลูกทุเรียนโดยไม่ใช้สารเคมี การขยายพันธุ์ทุเรียน การเสริมราก การจัดการระบบน้ำ และการจัดการเปลือกสวน

### **3.ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จ**

คณะกรรมการศูนย์ศพก.หลัก และศูนย์ศพก.เครือข่าย มีความเข้มแข็ง มีการเชื่อมโยงกันในการดำเนินงาน ด้านการตลาด และด้านอื่น ๆ กันอย่างต่อเนื่อง มีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ศพก. และเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศพก. มีความรู้ความเชี่ยวชาญและพร้อมที่จะส่งเสริมความรู้ให้คำปรึกษาแนะนำทั้งระบบการผลิตและช่องทางการตลาดให้เกษตรกรในพื้นที่ได้

### **4.แผนพัฒนา ศพก. ในอนาคต**

พัฒนาเรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์พันธุ์พื้นถิ่น และการปลูก การดูแลรักษา ต้นทุเรียนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป” ซึ่งจะมีการดำเนินการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไป หรือการประชาสัมพันธ์ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ